



## รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล  
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ  
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

งานวิจัยและประเมินผล  
กองวิชาการและแผนงาน

## แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	การปรับปรุงผิวจราจรถนนราชดำเนินควรถอสร้างยกฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้เสมอผิวจราจร	นายคำนวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	สำนักงานช่างได้ดำเนินการตามหลักวิชาช่างแล้ว (รายละเอียดตามภาพที่แนบมา)
๒	การก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำในซอยศรีรัตน์ ควรให้ผู้รับเหมาทำเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟเตือนประชาชนที่สัญจรทราบ และควรติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดการก่อสร้างให้ประชาชนทราบด้วย	นายคำนวณ โสมนิล	สำนักงานช่าง	- ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามภาพที่แนบมา)
๓	การซ่อมแซมผิวจราจรถนนราชดำเนินตามโครงการสายไฟฟ้าลงดิน บริเวณปากท่อต่างๆ มีการปิดผิวจราจรไว้โดยไม่มีการบดอัด ผิวจราจรอาจยุบตัว	นายสุภัก รัตนพฤกษ์ขจร	สำนักงานช่าง	ดำเนินการบดอัดผิวจราจรถนนราชดำเนินเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามภาพที่แนบมา)
๔	ขอที่พักริมนจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยสมิท ถนนจำเรียววิถี เนื่องจากต้นไม้ถูกตัดเพราะก่อสร้างผิวจราจร	นายสุภัก รัตนพฤกษ์ขจร	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถตั้งได้ เนื่องจากที่พักริมนจักรยานยนต์ มีขนาดใหญ่ กีดขวางหน้าร้านทางเท้าและการจราจร
๕	ขอให้ดำเนินการแจ้งประธานชุมชนเกี่ยวกับการเก็บขยะ ขยะประเภทใดที่เก็บและประเภทใดไม่เก็บ เพื่อให้ประธานชุมชนแจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบ	นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล	กอง สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำหนังสือแจ้งประธานชุมชนเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่แนบมา

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๖	ขอให้เตรียมความพร้อมรับอุทกภัยในหน้าฝน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วถึง และให้รื้อกิ่งไม้ที่ติดใต้สะพานป่าเหล่า ถนน พัฒนาการคูขวาง เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก	นายวิฑูรย์ อิศระพิทักษ์กุล นายสุภัก รัตนพฤษชัยจร	สำนักปลัดฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลอกผักตบชวาบริเวณคลองคูพาย</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำในลำคลองสายหลัก</li> <li>- จัดเตรียมเรือเพื่อการอพยพ</li> </ul>
๗	ขอให้ซ่อมแซมท่อประปาในซอยหัวกลาง บริเวณหน้าโกดังวัสดุก่อสร้าง โดยเปลี่ยนท่อ จากใยหินเป็น PVC จะได้ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยๆ	นายปรานม รอมพงศ์	สำนักการ ประปา	จากการตรวจสอบไม่สามารถเปลี่ยนท่อเมนได้ทั้งหมดแต่จะดำเนินการทยอยเปลี่ยนเป็นท่อ PVC เมื่อมีท่อแตก
๘	การก่อสร้างท่อประปาควรใส่สามทางลอดไว้ใต้ ถนนเพื่อเตรียมไว้ จะได้ไม่ต้องขุดถนนเมื่อ ต้องการต่อท่อประปาให้ประชาชน และในการ ซ่อมท่อประปาควรลงหินคลุกก่อนระยะหนึ่ง ก่อนที่จะปูยางแอสฟัลท์ติก	นายวิฑูรย์ หัสภาคย์	สำนักการ ประปา	สำนักการประปาได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยในการซ่อมแซมท่อเมน ประปาในแต่ละครั้ง เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วจะมีการประสานงานกับสำนักการ ช่างลงหินคลุกก่อนปูยางแอสฟัลท์ติก ในอีก ๑-๒ วันต่อมา
๙	ควรขุดลอกตะกอนในคูระบายน้ำบริเวณสาม แยกท่าด่านและหน้าตลาดคูขวาง เนื่องจาก เมื่อฝนตกมักจะเกิดน้ำท่วมขัง	นายเอกรินทร์ รอดทอง	กอง สาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเสร็จ เรียบร้อยแล้วและจะขุดลอกต่อไปอย่างสม่ำเสมอ
๑๐	ควรขุดลอกลำคลองทุกสายเพื่อเตรียมรับหน้า ฝน โดยเฉพาะสะพานราเมศวร์มีหินและวัสดุ ก่อสร้างตกลงไปจำนวนมาก	นายเอกรินทร์ รอดทอง	กอง สาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการขุดลอกลำคลองเกือบทุกสาย เรียบร้อยแล้วและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑๑	บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ถนนประตูลอด มี พ่อค้า แม่ค้ามาจอดรถขายของ มีการตั้งตู้แช่ ขายน้ำ ทำให้การจราจรติดขัดไม่คล่องตัวและ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	นายวัชรระ อินทรมุสิก	สำนัก การศึกษา สำนักปลัดฯ	ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลมีมติให้ยกเลิกการขายของทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดให้ผู้ขายทราบ

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑๒	การเตรียมการเพื่อรองรับกรณีที่เทศบาลยก ฌาปนสถานวัดชะเมาคืนให้วัด อาจทำให้ ประชาชนเดือดร้อน จึงขอให้เทศบาล ดำเนินการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนด้วย	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษชัยจร	กอง สาธารณสุขฯ	สำหรับบุคคลที่มีฐานะยากจนให้มายื่นคำร้องเพื่อขออนุเคราะห์น้ำมันใช้ใน การเผาศพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมในการอนุเคราะห์